
 

 

 

 

ชูถนน"ยางฯซีเมนต"์คุณภาพเย่ียม-ทนทาน 

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร 

การยางแห่งประเทศไทย ผนึกสถาบันการศึกษา สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรมยางพารา 
ส่งเสริมการใช้ในประเทศ ชูถนนยางพาราดินซีเมนต์ยอดทนทาน แถมใช้ปริมาณน้้ายาง 12 ตัน สร้าง 1 กม.  

 เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานลงนามท า
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสภา
เกษตรกรแห่งชาติ และแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมไตรภาคี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนานวัตกรรม
ยางพารา ว่าสิ่งส าคัญ คือภารกิจท่ีจะต้องท าต่อจากนี้เป็นต้นไป ซึ่งจากผลงานท่ีได้ ชมการสาธิต และการจัดแสดง สิ่งท่ีเรา
เรียกกันว่าน้ ายางพารา สามารถน ามาแปรรูปไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ การน ายางพารามาท าเป็นถนนยางพารา
ดินซีเมนต์ 

 ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมาก เพราะมีต้นทุนต่ าแต่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปใช้ประโยชน์ได้
จริงตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาราคายางตกต่ าและแนวทางใน
การระบายสต็อกยางได้อีกทางหนึ่ง จึงควรมีการพัฒนายกระดับความร่วมมือให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป เพราะประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องเดินหน้าพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความต้องการเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะทางหลวงชนบท ส่วนใดที่
สามารถใช้วัสดุภาย และนวัตกรรมภายในประเทศได้ ก็เป็นสิ่งท่ีควรจะต้องส่งเสริม โครงการฯ น้ี เห็นได้ว่าเป็นความร่วมมือท้ัง
จากภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อ
ยกระดับราคายางพาราให้สูงข้ึน และเชื่อว่าจะประสบความส าเร็จได ้
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 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท.การน ายางไปแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์

ในรูปแบบต่างๆ เช่น ยางล้อ ถุงมือ ฯลฯ แต่ ณ วันน้ีเรามองเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้น “ถนน

ยางพาราซีเมนต์” ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นโอกาสในการใช้น้ ายางพาราสด และยางอัดแท่งต่างๆ มาแปรรูปและ

ท าประโยชน์ได้มากขึ้น โดยได้มีการพัฒนารูปแบบการใช้งานมาระยะเวลาหนึ่ง จากเดิมใช้ยางพาราในสัดส่วนน้อย แต่ตอนนี้มี

การใช้ยางพาราในสัดส่วนท่ีมากขึ้น โดยใน 1 กิโลเมตรใช้ยางพาราไปถึง 12 ตัน ท าให้ยางพาราถูกน ามาใช้มากกว่าเดิม เป็น

เป้าหมายที่จะท าให้เกิดเสถียรภาพทางราคายางพารา และเกษตรกรได้รับประโยชน์โดยตรง 

 บทบาทของ กยท.นั้นคือการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความร่วมมือในเชิงวิชาการ และร่วมกันตั้งคณะกรรมการใน

ระดับไตรภาคี เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแนวคิดสู่การปฏิบัติได้จริง การจัดหาทุนในการสนับสนุน การจัดหาบุคลากร จัดหา

วิธีการที่น าไปสู่การใช้ได้จริง การออกมาตรฐาน และน ายางพาราไปใช้ ในหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ให้

สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้ยางภายในหน่วยงานภาครัฐ ส่วนของการด าเนินการความร่วมมือ

ที่จะท าการเดินหน้าต่อ คือ การพูดคุยเลือกพื้นที่เป้าหมาย ซึ่ง กยท. มีก าลังในการผลิตน้ ายางและสามารถรวบรวมน้ ายางจาก

เกษตรกรในพ้ืนท่ีได ้

 นอกจากนี้ ในส่วนของ กยท. ยังมีงานวิจัยออกมาหลายตัว คือ การน ายางพาราไปแปรรูปเป็นหมอนยางพารา ท่ี

นอนยางพารา ฯลฯ ล่าสุด ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานทางทหารที่จะน าเอายางพาราไปใช้ทดแทนในสินค้า หลายๆ ตัวท่ี

เป็นสินค้าน าเข้า ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่มีศักยภาพในการ น ายางพารามาขยาย

โอกาส และสร้างผลผลิตอื่นๆ เช่นการน ายางพารามาใช้ในการรองรับพื้นถนน หรือการน ายางพาราไปผสมกับยางมะตอยเพื่อ

ลาดในพ้ืนถนน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมเกษตรกรของเราได้เป็นอย่างมาก เรามุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรน ายางพาราเข้าสู่

กระบวนการแปรรูปมากขึ้น เพื่อให้มีการส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐ และภาคเอกชน นวัตกรรมใหม่ถือเป็นทางออกของ

อุตสาหกรรมยางพาราในอนาคต 
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 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า
วัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ยางพารา อาทิ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพของยางพารา การบริหารจัดการวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูประบบขนส่ง และการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยท่ีน าไปใช้ได้จริงกับเกษตรกร การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการแปรรูปยางพารา รวมถึงอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และร่วม
จัดตั้งคณะกรรมการร่วมไตรภาคี เพื่อขับเคลื่อนนยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราตามนโยบายของรัฐบาล  

 ด้านนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า  อยากให้มีการ จัดงานสัมมนา
เกี่ยวกับเรื่องการวิจัย และพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยน าเอานักวิจัยและเกษตรกรมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้การ
ด าเนินงานวิจัย และความต้องการของเกษตรกรไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานท่ีสามารถน ามา
ปฏิบัติได้จริง และเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ 

ด้าน ดร.พินิจ จารุสมบัติ ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ กล่าวว่า การลงนามความ

ร่วมมือน้ีเป็นการร่วมมือท่ีมีคุณค่า สร้างคุณูปการให้แก่เกษตรกรรากหญ้า และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนานวัตกรรมยางพารา 

ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ ส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ และยังพัฒนาไปถึงตลาดการ

ส่งออก โดยประเทศไทยมีโรงงานผลิตยางรถยนต์ที่ทันสมัยที่สุดในระดับต้นของโลก สามารถส่งออกไปประเทศอเมริกาได้ถึงปี

ละ 12 ล้านเส้น ซึ่งเปลี่ยนภาพจากเกษตรกรที่ขายน้ ายาง ขายยางดิบ ขายยางแผ่น เปลี่ยนมาขายล้อยางรถยนต์ มาเป็นถนน

แทน ซึ่งถือเป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก 
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ก.เกษตรฯย้้าไม่อุ้มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุกป่า ด้านราคายางพาราฉลุย  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

 

 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนเข้ารับกับช่วยเหลือจากโครงการของรัฐบาลไ ด้ นั้นกรมฯ
ในฐานะที่รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยตรงขอยืนยันว่า คงไม่สามารถรับขึ้นทะเบียนและช่วยเหลือ
เกษตรกรกลุ่มนี้ได้ เพราะเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ถือเป็นผู้ที่บุกรุกป่า และเป็นผู้ท าผิดกฎหมายตั้งแต่แรก
อยู่แล้ว หากรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรกลุ่มนี้ เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรที่กระท าความผิด กลายเป็นสิ่ง
ถูก และเท่ากับส่งเสริมให้มีการบุกรุกป่า เพ่ือน ามาท าไร่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง
รัฐบาลคงไม่มีนโยบายจะช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ นอกจากหันกลับมาท าการเกษตรบนพื้นที่ท่ีมีเอกสารสิทธิ์
ถูกต้องและเลิกบุกรุกป่าเสียก่อน  

 นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  กล่าวว่า กยท.ยังไม่ได้มาตรการ
อะไรเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง เพราะช่วงนี้ราคายางอยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวโน้มราคา
เพ่ิมข้ึนต่อเนื่องอีก โดยขณะนี้ราคารับซื้อยางแผ่นดิบ เกรด 3 กิโลกรัม (กก.)ละ 59.9 บาท ยางแผนดิบรมควัน 
(แบบไม่อันก้อน) กก.ละ 62.61 บาท น้ ายางสด กก.ละ 56.5 บาท และยางแผนดิบรมควัน (แบบอันก้อน) ณ 
จุดส่งออกยางท่ีท่าเรือคลองเตย หรือ ราคาเอฟโอบี กก.ละ 67 บาท และปริมาณผลผลิตปี 2560 แนวโน้ม
ลดลง เพราะเกษตรกรบางส่วน เลิกปลูกยาง โค่นต้นยางไปปลูกพืชชนิดอื่นมากข้ึน ทั้งปาล์มน้ ามัน ไม้ผล หรือ
ท าสวนยางแนวผสมผสาน มีการปลูกพืชชนิดอื่นสลับท าสวนยางมากขึ้น 

 



 

ก.เกษตรฯย้้าไม่อุ้มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุกป่า ด้านราคายางพาราฉลุย 

 

 

 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ไม่มี
เอกสารสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนเข้ารับการช่วยเหลือจากโครงการของรัฐบาลได้นั้น กรมในฐานะที่รับผิดชอบการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรโดยตรง ขอยืนยันว่า คงไม่สามารถรับขึ้นทะเบียนและช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ได้ เพราะเกษตรกรที่ไม่มี
เอกสารสิทธิถือเป็นผู้ที่บุกรุกป่า และเป็นผู้ท าผิดกฎหมายตั้งแต่แรกอยู่แล้ว หากรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรกลุ่มนี้ เท่ากับเป็นการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรที่กระท าความผิดกลายเป็นสิ่งถูก และเท่ากับส่งเสริมให้มีการบุกรุกป่า เพื่อน ามาท าไร่เพิ่มมากข้ึน ซึ่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งรัฐบาลคงไม่มีนโยบายจะช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ นอกจากหันกลับมาท าการเกษตรบน
พื้นที่ท่ีมีเอกสารสิทธิถูกต้องและเลิกบุกรุกป่าเสียก่อน 

 นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  กล่าวว่า กยท.ยังไม่ได้มาตรการอะไรเพิ่มเติม
เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง เพราะช่วงนี้ราคายางอยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีก โดยขณะนี้
ราคารับซื้อยางแผ่นดิบ เกรด 3 กิโลกรัม (กก.) ละ 59.9 บาท ยางแผ่นดิบรมควัน (แบบไม่อัดก้อน) กก.ละ 62.61 บาท น้ ายาง
สด กก.ละ 56.5 บาท และยางแผ่นดิบรมควัน (แบบอัดก้อน) ณ จุดส่งออกยางที่ท่าเรือคลองเตย หรือราคาเอฟโอบี กก.ละ 67 
บาท และปริมาณผลผลิตปี 2560 แนวโน้มลดลง เพราะเกษตรกรบางส่วนเลิกปลูกยาง โค่นต้นยางไปปลูกพืชชนิดอื่นมากข้ึน 
ทั้งปาล์มน้ ามัน ไม้ผล หรือท าสวนยางแนวผสมผสาน มีการปลูกพืชชนิดอื่นสลับท าสวนยางมากขึ้น 

 

 

 

 

 

http://www.matichon.co.th/news/367225


 

 วนัท่ี  21  พ.ย.  59 

หวัข้อขา่ว  ภาพข่าว: กยท. ร่วมกิจกรรมท าความดีเพื่อพ่อ 
 

ภาพข่าว: กยท. ร่วมกิจกรรมท าความดีเพื่อพ่อ เปิดจุดบริการประชาชน ครูยาง-กลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยางหาดใหญ่ ร่วมส่งขนมแจกจ่ายประชาชน 

 

 

 

กรุงเทพฯ--21 พ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมท้าความดีเพื่อพ่อ เปิดจุดให้บริการ
ประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครูยางและกลุ่ม
เกษตรกรชาวสวนยาง กยท.สาขาหาดใหญ่ ส่งขนมพื้นบ้านของจังหวัดเพื่อร่วมแจกจ่ายแก่ประชาชน  

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2559 การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมท้า
ความดีเพื่อพ่อ ด้วยการน้าขนมพื้นบ้านประจ้าจังหวัด ซึ่งได้รับสนับสนุนจากครูยางและกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยาง กยท.สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา มาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ จุดบริการประชาชนของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ บริเวณท้องสนามหลวง 

 



 

วนัท่ี  18  พ.ย.  59 

หวัขอ้ข่าว  การยางแหง่ประเทศไทย รว่มประชมุสภาไตรภาคยีางระหวา่ง
ประเทศ (ITRC) 

 

การยางแหง่ประเทศไทย รว่มประชุมสภาไตรภาคยีางระหวา่งประเทศ (ITRC) เพือ่เรง่

หาขอ้สรปุความรว่มมอืในการบรหิารจดัการยางพาราท ัง้ระบบของโลก ณ ประเทศ

อนิโดนเีซยี 

 
 

ดร.ธธีชั สุขสะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย  พรอ้มคณะ เขา้รว่มประชมุสภาไตรภาคี
ยางระหวา่งประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ณ กรงุจารก์าตา้ ประเทศ
อนิโดนีเซยี ระหวา่งวันที่ 7-11 พฤศจกิายน 2559 เพือ่เรง่หาขอ้สรปุเรือ่งความรว่มมอืในการบรหิาร
จัดการยางพาราทัง้ระบบของโลก อาท ิการพยากรณ์อปุสงค ์อปุทาน ยางพาราของ
โลก  ความกา้วหนา้ในการจัดตัง้ตลาดยางระดบัภมูภิาค ( RRM)  ผลการด าเนนิการตามมาตรการ
ก าหนดปรมิาณการสง่ออก ( AETS) การสรา้งความรว่มมอืระหวา่งสภาไตรภาคกีบัประเทศจนี และ
ประเทศอืน่ในภมูภิาคอาเซยีน เพือ่น าเสนอตอ่ทีป่ระชมุระดบัรัฐมนตรสีภาไตรภาคยีางระหวา่ง
ประเทศ ซึง่ประเทศไทยไดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็นเจา้ภาพการประชมุ โดยจะจัดขึน้ในวันที ่ 15 ธันวาคม 
2559 ณ กรงุเทพมหานคร 

ดร.ธธีชั สุขสะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย เผยวา่   จากการประชมุสภาไตรภาคยีาง
ระหวา่งประเทศทีผ่า่นมา ไดข้อ้สรปุเกีย่วกบัประเด็น การพยากรณ์อปุสงค ์อปุทาน ยางพาราของ
โลก  ในการน าหลกัสถติแิละวชิาการเขา้มาใชใ้นการประเมนิความตอ้งการการใชย้างของโลก ซึง่
โลกยังมคีวามตอ้งการใชย้างพาราอยูเ่ป็นจ านวนมาก แตใ่นขณะเดยีวกนัถงึแมจ้ะไมไ่ดเ้ตบิโตใน
อตัราทีส่งูมากเกนิไป  แตก่็มคีวามใกลเ้คยีงกนัของอปุสงค ์อปุทาน ทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะปีประมาน 3 - 
5 เปอรเ์ซน็ตต์อ่ปี    แตส่ ิง่ทแีตกตา่งกนัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตคอืจะมปีระเทศผูส้ง่ออกทีม่คีวาม
หลากหลายท าใหเ้กดิแขง่ขนัเพิม่มากขึน้รวมถงึการแขง่ขนัในเชงิประเทศผูป้ลกูยางพารา    ดงันัน้
แนวทางการแกปั้ญหาจ าเป็นตอ้งท าการพัฒนาคณุภาพยางพาราใหต้รงความตอ้งการของผูใ้ชใ้น
โลก 

 

 



 

“ส าหรับความกา้วหนา้ในการจัดตัง้ตลาดยางระดบัภมูภิาค ( RRM) ไดเ้ริม่ด าเนนิการมาตัง้แตป่ลาย
กนัยายนทีผ่า่นมาแตก่็ยังไมม่คีวามเคลือ่นไหวมากนัก   อาจเนื่องมากจากการซือ้ขายยางพาราแบบ
สง่มอบจรงิเป็นเรือ่งใหมข่องวงการตลาดยางพารา   ในขณะทีต่ลาดยางพาราทีผ่า่นมาจะเป็นตลาด
ซือ้ขายยางแบบลว่งหนา้  คงตอ้งหาแนวทางการแกไ้ขโดยการปรับเปลีย่นเรือ่งระเบยีบทีจ่ะท าใหผู้ ้
ซ ือ้รายยอ่ยและผูข้ายรายยอ่ยสามารถเขา้มาใชบ้รกิารไดง้า่ยยิง่ขึน้   และอาจรวมถงึการลด
คา่ธรรมเนียมเพือ่จงูใจใหค้นเขา้มาใชบ้รกิารมากขึน้ ซ ึง่ก็จะเป็นแนวทางทีจ่ะน าเสนอตอ่คณะ
กรรมการบรหิารตลาดRRM ใหพ้จิารณาและด าเนนิการตอ่ไป”ผูว้า่การ กยท. กลา่ว  

ดร.ธธีชั สุขสะอาด กลา่วเพิม่เตมิวา่  ในสว่นของผลการด าเนนิการตามมาตรการก าหนดปรมิาณ
การสง่ออก (AETS)  ขณะนี้ไดด้ าเนนิการเป็นครัง้ที ่ 3 ตัง้แตม่กีารรว่มมอืกนัของไตรภาคยีางพารา
ระหวา่งประเทศ    โดยสาเหตทุีต่อ้งมกีารวเิคราะหก์ าหนดปรมิาณการสง่ออกทีเ่หมาะสม อนั
เนื่องมาจากหลกัสถติจิะแสดงใหเ้ห็นวา่หากแตล่ะประเทศท าการสง่ออกโดยทีไ่มค่ านงึถงึผลกระทบ
ทีจ่ะเกดิขึน้ จะท าใหป้รมิาณสนิคา้เกนิความตอ้งการของตลาด ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ราคายางและ
สง่ผลตอ่เกษตรกรของโลก  จ าเป็นตอ้งหาจดุสมดลุของราคาและปรมิาณ  โดยการก ากบัปรมิาณให ้
เป็นไปตามขอ้ตกลงของ 3 ประเทศสมาชกิ ไดแ้ก ่ไทย มาเลเซยี อนิโดนีเซยี เนื่องจากการสง่ออก
ยางพารารวมทัง้ 3 ประเทศมปีรมิานมากกวา่ 50  เปอรเ์ซน็ตข์องโลก    ดงันัน้จะตอ้งมกีารประเมนิ
ความเหมาะสมของปรมิาณทีช่ดัเจน   ซึง่ในรอบปีนี้มาเลเซยีเป็นประเทศเดยีวทีส่ามารถปฏบิตัไิด ้
ตามขอ้ก าหนดทีเ่ป็นพันธะสญัญารว่มกนัของสภาไตรภาค ีเพราะฉะนัน้ประเทศไทยและอนิโดนีเซยี 
ตอ้งทบทวนแนวทางปฏบิตัเิพือ่ใหส้ามารถรักษาระดบัปรมิาณการสง่ออกของแตล่ะประเทศที่
เหมาะสมเพือ่ใหร้าคาอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมในอนาคตตอ่ไป ดา้นการสรา้งความรว่มมอืระหวา่งสภา
ไตรภาคกีบัประเทศจนี และประเทศอืน่ในภมูภิาคอาเซยีน  ไดท้ าหนังสอืเชญิชวนประเทศจนีเขา้รว่ม
สภาไตรภาคยีางระหวา่งประเทศ แตย่ังไมไ่ดร้ับการตอบกลบั  ขณะนี้ท าการตดิตามและประสานงาน
กบัไปยังประเทศจนีเพือ่รอค าตอบ และในสว่นของประเทศอืน่ในภมูภิาคอาเซยีน ไดท้ าหนังสอืเชญิ
ชวนประเทศเวยีดนามมาเขา้รว่มเป็นสมาชกิดว้ยเชน่กนั เนื่องจากเวยีดนามเป็นประเทศทีส่ง่ออกยาง
มากเป็นอนัดบั 3 ของโลก  ซึง่ขณะนี้ประเทศเวยีดนามอยูร่ะหวา่งการพจิารณาขอ้ด ี- ขอ้เสยี และ
ผลประโยชนท์ีป่ระเทศเวยีดนามจะไดร้ับเมือ่รว่มสภาไตรภาครีะหวา่งประเทศอยา่งเต็มรปูแบบอกี
ครัง้ในอกีหนึง่ปีขา้งหนา้ 

 

ทีม่าขอ้มลู: ทมีขา่วประชาสมัพนัธก์ารยางฯ 

                                                                    ทรรศนยี ์ คงรตันสมบรูณ ์/ ขา่ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันท่ี  17  พ.ย.  59 

หัวข้อข่าว  การยางแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสภาไตรภาคียาง

ระหว่างประเทศ (ITRC) 

 

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) 
 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ 
(International Tripartite Rubber Council : ITRC) ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันท่ี 7-11 
พฤศจิกายน 2559 เพื่อเร่งหาข้อสรุปเรื่องความร่วมมือในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของโลก อาทิ การพยากรณ์
อุปสงค์ อุปทาน ยางพาราของโลก ความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค (RRM) ผลการด าเนินการตาม
มาตรการก าหนดปริมาณการส่งออก (AETS) การสร้างความร่วมมือระหว่างสภาไตรภาคีกับประเทศจีน และประเทศอื่นใน
ภูมิภาคอาเซียน เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็น
เจ้าภาพการประชุม โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จากการประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศท่ีผ่าน
มา ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็น การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ยางพาราของโลก ในการน าหลักสถิติและวิชาการเข้ามาใช้ใน
การประเมินความต้องการการใช้ยางของโลก ซึ่งโลกยังมีความต้องการใช้ยางพาราอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ในขณะเดียวกัน
ถึงแม้จะไม่ได้เติบโตในอัตราที่สูงมากเกินไป แต่ก็มีความใกล้เคียงกันของอุปสงค์ อุปทาน ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีประมาน 3 - 5 
เปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่สิ่งทีแตกต่างกันท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตคือจะมีประเทศผู้ส่งออกท่ีมีความหลากหลายท าให้เกิดแข่งขันเพิ่ม
มากขึ้นรวมถึงการแข่งขันในเชิงประเทศผู้ปลูกยางพารา ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาจ าเป็นต้องท าการพัฒนาคุณภาพ
ยางพาราให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ในโลก 

 ส าหรับความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค ( RRM) ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปลายกันยายนที่ผ่านมา
แต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวมากนัก อาจเนื่องมากจากการซื้อขายยางพาราแบบส่งมอบจริงเป็นเรื่องใหม่ของวงการตลาด
ยางพารา ในขณะที่ตลาดยางพาราที่ผ่านมาจะเป็นตลาดซื้อขายยางแบบล่วงหน้า คงต้องหาแนวทางการแก้ไขโดยการ
ปรับเปลี่ยนเรื่องระเบียบที่จะท าให้ผู้ซื้อรายย่อยและผู้ขายรายย่อยสามารถเข้ามาใช้บริการได้ง่ายยิ่งข้ึน และอาจรวมถึงการ
ลดค่าธรรมเนียมเพื่อจูงใจให้คนเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นแนวทางที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารตลาดRRM 
ให้พิจารณาและด าเนินการต่อไป ผู้ว่าการ กยท. กล่าว 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผลการด าเนินการตามมาตรการก าหนดปริมาณการส่งออก ( AETS) 

ขณะนี้ได้ด าเนินการเป็นครั้งที่ 3 ตั้งแต่มีการร่วมมือกันของไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ โดยสาเหตุที่ต้องมีการวิเคราะห์

ก าหนดปริมาณการส่งออกท่ีเหมาะสม อันเนื่องมาจากหลักสถิติจะแสดงให้เห็นว่าหากแต่ละประเทศท าการส่งออกโดยที่ไม่

ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จะท าให้ปริมาณสินค้าเกินความต้องการของตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคายางและส่งผลต่อ

เกษตรกรของโลก จ าเป็นต้องหาจุดสมดุลของราคาและปริมาณ โดยการก ากับปริมาณให้เป็นไปตามข้อตกลงของ 3 ประเทศ 

 

 



สมาชิก ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เนื่องจากการส่งออกยางพารารวมทั้ง 3 ประเทศมีปริมานมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของ

โลก ดังนั้นจะต้องมีการประเมินความเหมาะสมของปริมาณที่ชัดเจน ซึ่งในรอบปีน้ีมาเลเซียเป็นประเทศเดียวท่ีสามารถปฏิบัติ

ได้ตามข้อก าหนดที่เป็นพันธะสัญญาร่วมกันของสภาไตรภาคี เพราะฉะนั้นประเทศไทยและอินโดนีเซีย ต้องทบทวนแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อให้สามารถรักษาระดับปริมาณการส่งออกของแต่ละประเทศท่ีเหมาะสมเพื่อให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมใน

อนาคตต่อไป ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างสภาไตรภาคีกับประเทศจีน และประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ได้ท าหนังสือ

เชิญชวนประเทศจีนเข้าร่วมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ ขณะนี้ท าการติดตามและ

ประสานงานกับไปยังประเทศจีนเพื่อรอค าตอบ และในส่วนของประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ได้ท าหนังสือเชิญชวนประเทศ

เวียดนามมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยเช่นกัน เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศท่ีส่งออกยางมากเป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งขณะนี้

ประเทศเวียดนามอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อดี - ข้อเสีย และผลประโยชน์ท่ีประเทศเวียดนามจะได้รับเมื่อร่วมสภาไตรภาคี

ระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในอีกหนึ่งปีข้างหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันท่ี  22 พ.ย. 59 
หัวข้อข่าว  ราคายางขยบัสงูสดุรอบ 3 เดอืน  

 

ราคายางขยบัสงูสดุรอบ 3 เดอืน ชาวสวนเฮ มสีทิธิแ์ตะ 70 บาท/ปจัจยับวกใน-นอกหนนุ 

 

ชาวสวนยางเฮถว้นหนา้ ราคายางขยับสงูสดุรอบ 3 เดอืนใกลแ้ตะ 60 บาท/กก. ประเมนิปลายปีนีย้างแผน่ดบิราคา
ไมต่ า่กวา่ 70 บาท/กก. ชีปั้จจัยใน-นอกหนุนเพยีบท าซพัพลายยางขาด ใตฝ้นถลม่-เหนอื/อสีาน เริม่หนาว     

น ้ายางออกนอ้ย พ่อคา้จนีเร่งน าเขา้ป้อนอตุฯยางลอ้รถยนตเ์พือ่เร่งผลติสง่สหรัฐฯ กอ่นขึน้ภาษี  
นายธรีพงศ ์ตนัตเิพชราภรณ์ ผูแ้ทนสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางในฐานะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิคณะกรรมการ

การยางแหง่ประเทศไทย (บอรด์ กยท.) เปิดเผยกบั “ฐานเศรษฐกจิ” ถงึสถานการณ์ผลผลติยางพาราในพืน้ที่
ภาคใตใ้นฝ่ังอนัดามันวา่ ขณะนียั้งคงมฝีนตกชกุ แทบจะไมไ่ดก้รดียางเลย สว่นฝ่ังอา่วไทยยังมผีลผลติออกมาบา้ง

แตไ่มม่ากนัก ขณะเดยีวในภาคใตม้ปีาลม์ปลกูทดแทนยางมากขึน้ ประกอบกบัพ่อคา้เร่งซือ้สง่มอบมากขึน้ เพราะ

กลวัยางจะขาดตลาด สว่นภาคเหนอื-อสีานในขณะนีห้ลายพืน้ทีเ่ริม่หนาว ปรมิาณน ้ายางจะออกนอ้ย ประกอบกบั
ความตอ้งการซือ้ของผูป้ระกอบการภายในประเทศมมีากขึน้ มองวา่ราคายางจะคอ่ยๆ ปรับขึน้ไปเรือ่ยๆ  

เชน่เดยีวกบันายอทุยั สอนหลกัทรัพย ์ประธานสภาเครอืขา่ยยางและสถาบนัเกษตรกรยางพาราแหง่ประเทศไทย 
(สยยท.) กลา่ววา่ สตอ๊กยางจนีลดนอ้ยลง เวลานีพ้่อคา้จนีวิง่ซือ้มาซือ้ยางจาก สยยท.โดยตรง โดยเป็นสมาชกิ

รัฐวสิาหกจิจนีจากปักกิง่ 7 โรงงาน แตล่ะโรงความตอ้งการสงูมาก ในตอนแรกทางฝ่ายจนีจะก าหนดยางรับซือ้

ลว่งหนา้แบบพ่อคา้ 2 เดอืน ซึง่ทาง สยยท.เห็นวา่มคีวามเสีย่งสงู เพราะถา้ราคายางในอนาคตสงู ก็สง่ยางใหไ้มไ่ด ้
จงึไดก้ าหนดการซือ้ขายเป็นแบบล็อตๆ โดยราคาซือ้ขายเป็นราคาตลาดโลก ณ วนัทีซ่ ือ้ขายกนั อกีทัง้จนียังใหค้า่

พรเีมยีมพเิศษ เพือ่เป็นแรงจงูใจใหเ้กษตรกรมกีารรวมกลุม่กนั โดยทัง้สองฝ่ายจะมกีารสรา้งแบรนดก์ลางร่วมกนั
เพือ่ยนืยันวา่สนิคา้มาจากสถาบนัเกษตรกรจรงิ หากสถานการณ์ยังคงมปัีจจัยหนุนตอ่เนือ่งราคายางในปลายปีนีไ้ม่

น่าต า่กวา่ 70 บาทตอ่กโิลกรัม 
นายชยัพจน ์เรอืงอรุณวฒันา นายกสมาคมน ้ายางขน้ไทย กลา่ววา่ สถานการณ์ราคาน ้ายางสด ณ วนัที ่ 18 

พฤศจกิายน 2559 อยูท่ีร่าคา 55-58 บาทตอ่กโิลกรัมถอืเป็นราคาสงูสดุรอบ 3 เดอืน จากยางแทง่เริม่ขาดตลาด

เพราะบรษัิทผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมรถยนตข์องจนีเร่งผลติยางลอ้รถยนต ์เพราะประมาณตน้ปีหนา้ทาง
สหรัฐอเมรกิา คูค่า้รายใหญข่องจนีจะมกีารปรับเพิม่ภาษีน าเขา้ ดงันัน้เพือ่เลีย่งผลกระทบภาษีจงึท าใหจ้นีเร่งผลติ

ลอ้รถไปใหม้ากทีส่ดุ จงึท าใหอ้ปุทานในขณะนีเ้ริม่ตรงึตวั ขณะทีภ่าคใตเ้องก็มฝีนตกโดยเฉลีย่ 60-70% ชาวสวน
กรดียางไมไ่ด ้

สอดคลอ้งกบั นายหลกัชยั กติตพิล ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท ไทยฮัว้ยางพารา จ ากดั (มหาชน) (บมจ.) ที่

กลา่ววา่ สาเหตทุีร่าคายางปรับตวัขึน้มาจากหลายปัจจัย อาท ิการเลอืกตัง้สหรัฐอเมรกิาครัง้ลา่สดุ ในมมุมองทาง
เศรษฐกจิอาจจะเห็นความหวงัใหมม่สีญัญาณบวก รวมทัง้ระดบัราคาน ้ามันเริม่มเีสถยีรภาพมากขึน้ ดงันัน้ในราคา

ยางแผน่ดบิในระดบักโิลกรัมละ 30 บาททีเ่คยเห็นในตน้ปี 2559 ทีผ่า่นมา จะไมเ่ห็นแลว้ถอืวา่ผา่นจดุต า่มาแลว้ 
ดงันัน้ในปีหนา้มองวา่เศรษฐกจิจะเริม่ฟ้ืนราคายางจะปรับตวัสงูขึน้เกษตรกรน่าจะมคีวามพงึพอใจ  

ดา้นสถาบนัวจิัยยาง การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ไดว้เิคราะหส์ถานการณ์ยาง วนัที ่ 18 พฤศจกิายน 2559 

ราคายางแผน่ดบิและยางแผน่รมควนัตลาดกลางยางพาราจังหวดัสงขลาแตะระดบั 59.55 บาท/กก. และ 62.61 
บาท/กก. ปรับตวัลดลงจากวนักอ่น 0.44 บาท/กก. และเพิม่ขึน้ 0.02 บาท/กก.ตามล าดบั โดยราคาเป็นตามตลาด

ลว่งหนา้ทีโ่ตเกยีวทีป่รับตวัสงูขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 16 เดอืน โดยมปัีจจัยบวกมาจากเงนิเยนทีอ่อ่นคา่สดุใน
รอบเกอืบ 6 เดอืน และอปุทานยางทียั่งคงออกสูต่ลาดนอ้ย  

อกีทัง้การแขง่ขนัซือ้ของผูป้ระกอบการในประเทศทีข่าดแคลนวตัถดุบิ อยา่งไรก็ตามกระแสสนับสนุนใหธ้นาคาร
กลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับลดอตัราดอกเบีย้ในการประชมุเดอืนหนา้ และราคาน ้ามันทีผั่นผวนยังเป็นปัจจัยทีต่อ้ง

ตดิตามอยา่งใกลช้ดิ  (ทีม่า: หนังสอืพมิพฐ์านเศรษฐกจิ ประจ าวนัที ่21 พฤศจกิายน 2559) 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


